



สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย

๓๙ หมู่ ๙ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐ โทรศัพท์. / โทรสาร. ๐-๒๕๙๑-๙๗๙๔

THAI CARDIO - THORACIC NURSES ASSOCIATION

39 Moo 9 Tiwanong Rd. Bangkasor Mung, Nonthaburi 11000 Thailand. Tel. & Fax. 0-2591-9794

ที่ สพทท.๐๔๖/๒๕๖๖

๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/สาธารณสุขอำเภอ/อธิการบดี/คณบดี/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้อำนวยการ รพ.สต./หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสำนัก/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุมวิชาการและกำหนดการ

จำนวน ๑ ชุด

จากการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกยุคใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตและวิถีของสังคมทั่วโลก หลังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด ๑๙ ทำให้ประเทศไทยที่อยู่ในช่วงของการพลิกโฉมประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จำเป็นต้องปรับการพัฒนาที่เน้นเป้าหมายสู่คุณภาพในระดับโลก โดยในส่วนของระบบสุขภาพมีการบูรณาการศาสตร์หลายสาขา การพัฒนานวัตกรรม การนำเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้อย่างกว้างขวาง เพื่อให้คุณภาพการบริการสุขภาพทัดเทียมระดับสากล สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) ได้เล็งเห็นว่าพยาบาล จัดเป็นกลไกสำคัญของระบบสุขภาพ จำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการพยาบาล ทั้งด้านการบริหารจัดการ การปฏิบัติการพยาบาล การจัดการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาตนเองของพยาบาลที่นอกจากจะให้ความรู้ความสามารถในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยแล้ว ยังต้องพัฒนาทักษะอื่น เพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมของระบบสุขภาพ ภายใต้การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนและทัดเทียมระดับสากลต่อไป สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) จึงได้กำหนดจัดการอบรมวิชาการเรื่อง “พลิกโฉมการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกสู่คุณภาพระดับโลก” (Transforming CVT Nursing to World Class Quality) ในวันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รูปแบบ Hybrid Learning (On-site และ Online) ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคาร ๘ สถาบันโรคทรวงอก ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมธาร์ธย์, สถาบันโรคทรวงอก และ ชมรมพยาบาลภาคเอกชนแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง/พัฒนาของระบบสุขภาพการดูแลผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและทรวงอก สามารถนำแนวคิดมาเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติการพยาบาล การจัดการศึกษา การสร้าง/บูรณาการองค์ความรู้ อีกทั้งยังมีแนวทางในการแสวงหา หรือเกิดเครือข่ายความร่วมมือใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกสู่มาตรฐานระดับระดับโลก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น อาจารย์พยาบาล/พยาบาลวิชาชีพ/บุคลากรทางการพยาบาล จำนวนประมาณ ๓๐๐ คน ทั้งจากภาครัฐและเอกชน

ในการนี้ สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญบุคลากรในสังกัด/หน่วยงานของท่านเข้าร่วมอบรมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการอบรมดังกล่าว ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและดาวน์โหลดเอกสารได้จาก <http://www.thaicvtnurse.org/register/> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๘ - ๔ ๓ ๓ ๔ - ๗ ๗ ๔ ๒ (วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐น.) สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครหากมีผู้ลงทะเบียนครบก่อนกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ที่ท่านมีต่อสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความกรุณาจากท่านสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสมาคมอีกในโอกาสต่อไป



ขอแสดงความนับถือ

(ผศ.ดร.เพ็ญจันทร์ แสนประสาน)

นายกสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย)